

ธสน. เปิด “ศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs”

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดพิธีเปิด “ศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs” เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจส่งออกแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีนายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้นล็อบบี้ อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548

กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย และรายกลางมีความแข็งแกร่งเพื่อเติบโตเป็นผู้ส่งออกที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ประเทศไทยนั้น การเปิดศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs ของ ธสน. ในวันนี้จึงเป็นการขานรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล รวมทั้งตอกย้ำถึงปณิธานที่แน่วแน่ของ ธสน. ที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจด้านการส่งออกแต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออกทั้งในด้านแหล่งข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ และการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ส่งออกทุกคนควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจส่งออก

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังสามารถให้บริการทางการเงินทั้งก่อนและหลังการส่งออกได้อย่างครบวงจร อาทิ สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้า สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก บริการรับซื้อตัวสินค้าออก ซึ่ง ธสน. มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs จะเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ส่งออกรายย่อย และเป็นการตอบสนองต่อความสนใจของธุรกิจไทยจำนวนมากที่กำลังแสวงหาช่องทางส่งออก

ผู้ส่งออกที่สนใจสามารถใช้บริการของ “ศูนย์บริการผู้ส่งออก SMEs” ได้ ณ บริเวณชั้นล็อบบี้ อาคารเอ็กซิม ธสน. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2871-8

1 มิถุนายน 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทย หรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1142-6